

โครงการพัฒนาคุณภาพงานแพทย์แผนไทยควบคู่กับการแพทย์แผนไทยปัจจุบัน (คลินิกผู้ป่วยนอกแพทย์แผนไทย)

คำสำคัญ

งานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนาได้เริ่มดำเนินการด้านการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทย ได้พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย ผสมผสานกับระบบการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลพนา เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการรักษา ลด ปริมาณการใช้ยาแผนปัจจุบันและเป็นผู้นำด้านการแพทย์แผนไทย

สรุปกิจกรรมพัฒนาคุณภาพแพทย์แผนไทย

งานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนาได้พัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการแพทย์แผนไทย ทั้งงานบริการแพทย์แผนไทยและงานผลิตสมุนไพร ในส่วนของงานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย ได้ ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งศูนย์แพทย์แผนไทยและโรงพยาบาลพนาแห่งใหม่ โดยพัฒนาร่วมกับ สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิชาการทางการแพทย์แผนไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทยและบุคลากรแพทย์แผน ไทยให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานแพทย์แผนไทย

โดยมีหลักการพัฒนาระบบการให้บริการรักษาผู้ป่วยในแผนกต่างๆของโรงพยาบาลพนา ทั้งในส่วน ของแผนกผู้ป่วยนอกได้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ โดยให้การบริการด้านการรักษา ฟันฟู บำบัด ส่งเสริม สุขภาพ ร่วมกับสหวิชาชีพ จากการดำเนินงานในระยะเวลาประมาณ ๖-๘ เดือนมานี้ โดยมีแพทย์แผนไทย ประยุกต์และอาจารย์ศิริราชเข้าร่วมในการออกตรวจในแผนกผู้ป่วยนอก

และในส่วนของแผนกผู้ป่วยใน IPD ได้มีเข้าร่วมตรวจ ประเมินรักษาผู้ป่วยในแผนก ทั้งการรักษาด้วย การจ่ายยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร การให้คำแนะนำ ร่วมกับแพทย์แผนไทยปัจจุบัน

ในส่วนของแผนกผู้ป่วยหลังคลอดทางทีมงานแพทย์แผนไทยได้พัฒนาทั้งการให้สุขศึกษาหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด และยังได้มีการให้บริการฟันฟูมารดาหลังคลอดโดยการประคบสมุนไพรหลังจากการคลอด และให้คำแนะนำ และนัดฟันฟูมารดาหลังคลอดที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เพื่อการนัด ประคบสมุนไพร อบ สมุนไพร ทับหม้อเกลือ และให้คำแนะนำ

และอีกหนึ่งผลงานที่ร่วมพัฒนางานแพทย์แผนไทย คือ การพัฒนาเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยของ บุคลากรแพทย์แผนไทยทั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย

ดังนั้นงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนาถือว่าได้เข้ามามีบทบาทในด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วย ร่วมกับสหวิชาชีพมากขึ้นและมีการให้บริการแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจรซึ่งมากกว่า นวด ที่ทุกคนรู้จัก

ชื่อหน่วยงาน

งานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

สมาชิก

เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลพนา

อาจารย์จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป้าหมาย

เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาในแผนกผู้ป่วยต่างๆในโรงพยาบาลพนา

ปัญหาและสาเหตุ

ผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกยังมีน้อย

การใช้จ่ายสมุนไพรในโรงพยาบาลพนาน้อย

บุคลากรแพทย์แผนไทยยังขาดการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ

กิจกรรมการพัฒนา

เป็นการพัฒนาเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบการแพทย์แผนไทย ดังนี้

๑. ได้ตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย ที่แผนกผู้ป่วยนอก
๒. กิจกรรม การตรวจ ประเมิน Round Ward ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
๓. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้สุขศึกษาร่วมกับสหวิชาชีพในแผนกผู้ป่วยต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตฯ อื่นๆ
๔. การพัฒนาวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยระดับจังหวัดอำนาจเจริญ

การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง

จากการพัฒนาเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมาระบบการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนาได้เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆร่วมกับสหวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสหวิชาชีพและประชาชนทั่วไปและถือ

เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ของโรงพยาบาลพนา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบทั้งในระดับเขต ๑๐ และระดับประเทศทั้งในด้านคลินิกบริการ ด้านการผลิตสมุนไพร และด้านวิชาการอบรมด้านการแพทย์แผนไทย ในส่วนของภาพรวมของการให้บริการงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา ในแผนกผู้ป่วยต่าง ๆ นั้นได้สรุปดังตารางข้างต้นนี้

**สรุปจำนวนผู้รับบริการ
งานพัฒนาระบบการให้บริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา**

ลำดับที่	เดือน(ปี ๒๕๕๗)	แผนการรักษา(คน)			รวมทั้งหมด(คน)
		IPD	OPD	PNC	
๑	กุมภาพันธ์	๓	๑๐	๕	๑๘
๒	มีนาคม	๓๔	๕๒	๔	๙๐
๓	เมษายน	๓๐	๔๕	๕	๘๐
๔	พฤษภาคม	๑๑	๕๓	-	๖๔
๕	มิถุนายน	๑๐	๕๓	๒	๖๕
๖	กรกฎาคม	๗	๗๓	-	๘๐
๗	สิงหาคม	๘	๗๔	๔	๘๖
๘	กันยายน	๔	๖๒	๒	๖๘
รวมทั้งหมด(คน)		๑๐๗	๔๒๒	๒๒	๕๕๑
ค่าเฉลี่ย/เดือน(คน)		๑๓.๓๗	๕๒.๗๕	๒.๗๕	๖๘

การติดต่อทีมงาน

นายธานีสุขไชย แพทย์แผนไทยประยุกต์ 087 9632977

Thane_artist@hotmail.com